

สรุปข่าวประจำในวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๖

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ชาวบ้านค้านทัพเรือภาค ๓ ใช้พื้นที่สวนป่าบางขุนตั้งหน่วยทหาร (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐° ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ หน้า ๑๑)

ข่าวเว็บไซต์

'กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม' ผนึกพลังยกระดับร่วมลดโลกร้อน (ข่าวสด ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖)

https://www.kaosod.co.th/monitor-news/news_๗๖๓๔๑๙๙

TGO ผนึกองค์กรผู้นำ เร่งสร้างการรับรู้ "คาร์บอนเครดิต ป่าไม้" (ผู้จัดการออนไลน์ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖)

<https://mgronline.com/greeninnovation/detail/๙๖๖๐๐๐๐๓๘๘๒๗>

ชาวอำนาจเจริญยิ้ม ได้ที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (บ้านเมือง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖)

<https://www.banmuang.co.th/news/region/๓๒๖๓๒๙>

"ทัพเรือภาค ๓" แจง ใช้พื้นที่สวนป่าบางขุน จ.ภูเก็ต ตั้งหน่วยทหาร (nationtv ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖)

<https://www.nationtv.tv/news/region/๓๗๘๙๑๓๔๐๒>



ชาวบ้านค้านทัพเรือภาค 3 ใช้พื้นที่สวนป่าบางขุนดินตั้งหน่วยทหาร

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ค้านทัพเรือภาค 3 ขอใช้พื้นที่สวนป่าบางขุนดินตั้งหน่วยทหาร หลังป่าไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 3.763 ไร่ ทหารเปิดศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร ระบุขอใช้แค่ 500 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นการดูแลพิทักษ์ป่า เบื้องต้น ให้เก็บผลอาสินได้

จากกรณีทัพเรือภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าบางขุนดิน ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 3.763 ไร่เศษ เพื่อเป็นที่ตั้งกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่ง ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่ง และกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 4 กรมสารวัตรทหารเรือ แต่ปรากฏว่าหลังราษฎรที่เข้าไปอยู่อาศัยและทำประโยชน์ทราบเรื่อง ได้ออกมาคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากมองว่าจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรง

ล่าสุด พล.ร.ต.ภูษงค์ รอดนิกร เสนาธิการทัพเรือภาค 3 ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมทีมฝ่ายบริหารได้จัดให้มีประชุมชี้แจงกรณีดังกล่าวขึ้น โดยมีนายบัญชา ชนุอินทร์ นายอำเภอถลาง นายสิทธิชัย จันทวัฒน์ นายก อบต.เทพกระษัตรี นายสุรินทร์ โยธาภิรักษ์ รองนายก อบต.สาคร ตัวแทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต ป่าไม้ภูเก็ต กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่บางส่วนและได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าว ณ ห้องชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต

นายสุรินทร์ โยธาภิรักษ์ รองนายก อบต.สาคร กล่าวว่า เหตุที่คัดค้านไม่ให้นำทหารเรือใช้พื้นที่สวนป่าบางขุนดินทั้งหมด เนื่องจากมีชาวบ้านบางส่วนขอ 2 ตำบล คือ ต.สาคร กับ ต.เทพกระษัตรี มีการตั้งบ้านเรือนและปลูกพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ รวมกว่า 100 ครอบครัว หากให้เขาย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหน จากเดิมที่ทางท้องถิ่นเห็นชอบให้ทหารเรือใช้พื้นที่ คือ ประมาณ 400 ไร่ แต่ขณะนี้มีอนุญาตให้ใช้ทั้งหมดพื้นที่คือ 3.763 ไร่ ซึ่งอยากให้นำทหารเรือมาทบทวนในเรื่องนี้อีกครั้ง เพราะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และทหารเรือไม่ควรที่จะมาตั้งฐานทัพอยู่ที่ภูเก็ต แต่ควรไปอยู่ที่พื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสมกว่า

ขณะที่ พล.ร.ต.ภูษงค์ รอดนิกร เสนาธิการทัพเรือภาค 3 กล่าวภายหลังการรับฟังการสะท้อนปัญหาจากผู้แทนท้องถิ่นและชุมชน ว่า ก่อนอื่นต้องขอโทษหากที่ผ่านมาอาจจะมีการเข้าใจผิด หรือการใช้คำพูดของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะได้มีการนำข้อมูลที่ได้รับ ไปนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป เพราะแนวนโยบายที่ได้รับมานั้นคือ ทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนน้อยที่สุด และผู้ที่มีผลประโยชน์อยู่ยังสามารถเข้าไปดำเนินการจัดเก็บได้ตามปกติ ส่วนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือ และหาทางออกที่ชัดเจนร่วมกันอีกครั้ง

พล.ร.ต.ภูษงค์ กล่าวภายหลังการประชุม ว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยในสวนป่าบางขุนดิน กรณีที่กองทัพเรือได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ในการจัดตั้งหน่วยเพื่อดูแลความมั่นคงของพื้นที่ จ.ภูเก็ต แต่ต้องมาดูประเด็นปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวมีอะไรบ้าง จึงเชิญผู้นำชุมชน และตัวแทนพี่น้องประชาชน ตลอดจนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาสะท้อนปัญหา เพื่อจะได้รวบรวมปัญหามาเสนอหน่วยงานเหนือได้รับทราบต่อไป

แต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบในการเข้าไปใช้พื้นที่ โดยมีการผ่อนปรนให้เข้าไปเก็บผลอาสินต่างๆ ได้ จนกว่าการแก้ปัญหาจะเรียบร้อย ซึ่งในการแก้ปัญหาของกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 3 จะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้สันติวิธี คือการเจรจาเป็นหลักให้ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเกิดแก่พี่น้องประชาชน

"ในการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยใช้พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ แต่พื้นที่ที่ได้รับมาประมาณ 3,700 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นข้อตกลงว่า ทหารเรือจะต้องเข้าไปดูแลพิทักษ์รักษา แต่ทั้งนี้ มีพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือที่จะต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะมีการตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มีการอ้างว่าเข้าไปใช้ประโยชน์นั้นเมื่อเอกสารครอบครองอย่างไร หากได้มาโดยชอบธรรมจะคืนความเป็นธรรมให้พี่น้องประชาชน ส่วนพื้นที่ที่ได้รับได้รับความเดือดร้อนจะได้ทางช่วยเหลือต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากกองทัพเรือได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา"

พล.ร.ต.ภูษงค์ ยังกล่าวด้วยว่า เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชน และได้ยืนยันตัวตนในการเข้าไปอยู่อาศัยหรือทำกินอยู่ในป่าบางขุนดิน จะมีการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร เบื้องต้นกำหนดไว้ที่หน่วยซึ่งอยู่ภายในสวนป่าบางขุนดินอยู่แล้ว ซึ่งจะได้มีการรวบรวมข้อมูลและใช้แก้ปัญหาต่อไป



'กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม' ผนึกพลังยกระดับร่วมลดโลกร้อน



27 เม.ย. 2566 - 15:32 น.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ตระหนักวิกฤตโลกร้อน ผนึกพลังกว่า 100 ชีวิต ทหาริยยกระดับร่วมลดโลกร้อน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) นายวรพล จันทรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACE Dialogue) เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นำพาประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายวรพล กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นเรื่องวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลกนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยแล้ง พายุ คลื่นความร้อน ธารน้ำแข็งละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น รวมถึงอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ทำลายสถานที่อยู่อาศัย สร้างความเสียหายต่อวิถีชีวิตและชุมชนของเราในระดับโลก ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในการประชุม World Leaders Summit ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (UNFCCC COP26) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศเจตนารมณ์ยกระดับการดำเนินการของไทย ที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065

นายวรพล กล่าวอีกว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสส. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACE Dialogue) ในครั้งนี้ขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการดำเนินงานเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศและเวทีโลก ร่วมผนึกกำลังผลักดันประเทศไทยให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



TGO ผนึกองค์กรผู้นำ เร่งสร้างการรับรู้ "คาร์บอนเครดิต ป่าไม้"

เผยแพร่: 27 เม.ย. 2566 10:54 ปรับปรุง: 27 เม.ย. 2566 10:54 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะยกระดับการแก้ไขอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ TGO เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality / Net Zero GHG Emissions และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หรือ Thailand Carbon Neutral Network หรือ TCNN ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชนในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจุบันเครือข่าย TCNN มีจำนวนสมาชิก 401 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 66) และมี “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization: CALO) ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัล / การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กรแล้ว 77 องค์กร จึงเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์กร CALO มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนนโยบายของประเทศไทย และเป้าหมายของประชาคมโลก โดยให้ความสนใจพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต ป่าไม้ เพราะเล็งเห็นว่าการปลูกป่าหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากจะมีประโยชน์ในเรื่องการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อนแล้ว ยังมีผลประโยชน์ร่วมในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่เป็นผลจากมลพิษ

ล่าสุด TGO จึงร่วมกับเครือข่าย TCNN จัดงาน TCNN Seminar: “คาร์บอนเครดิต ป่าไม้ คำตอบสู่เป้าหมาย NET ZERO” ขึ้น ซึ่งภายในงานมีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ภาคป่าไม้ การได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิต การซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการชดเชยคาร์บอน นโยบายและการดำเนินงานขององค์กรภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality/Net Zero GHG Emissions ของประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากโครงการคาร์บอนเครดิต การแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ตลอดจนแรงจูงใจ การลดหย่อนภาษี ภายใต้โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชน ลดโลกร้อน” สนับสนุนชาวบ้านป่าชุมชน แบบไม่ใช่คาร์บอนเครดิต ที่สามารถลดหย่อนภาษี



นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า “TGO ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมและต่อต้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกรูปแบบ จากองค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และเมือง ผ่านกลไกการประเมินการปล่อย ในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณที่แต่ละภาคส่วน มีส่วนร่วมในการทำให้โลกร้อนขึ้น มากน้อยอย่างไร สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ หรือข้อกำหนดจากสากล และยังส่งเสริมให้เกิดโครงการ ลด ละ กักเก็บ ก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นผู้ประเมินผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ โครงการคาร์บอนเครดิต T-VER นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมให้สามารถใช้กลไกตลาดแลกเปลี่ยน (Offset) คาร์บอนเครดิต เพื่อใช้ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามมาตรฐานสากลอีกด้วย TGO ได้มีการพัฒนาระเบียบวิธีการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV) ของกลไกการรับรองคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยกระบวนการทวนสอบต้องผ่านผู้ประเมินภายนอก หรือ Third party ที่ดำเนินการด้วยความเป็นกลาง มีมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรองระบบงาน (ISO 14065) และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ TGO ซึ่งมีองค์ประกอบของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานอิสระ ดังนั้น จึงเป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ทางด้าน ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวเสริมว่า “การผลักดันให้ประเทศไทยสามารถดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ไม่สามารถทำเพียงองค์กรเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหรือภาคีต่างๆ TGO จึงได้จัดตั้งเครือข่าย TCNN เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันคือ การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด ไปจนถึงไม่ปล่อยเลย ส่วนที่เหลือปล่อยไม่สามารถได้ ก็อนุญาตให้มีการชดเชย”

"ซึ่งหนทางและแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ที่ภาครัฐกำลังมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดโครงการเพิ่มพูนการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมปลูกป่าธรรมชาติ ที่สามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ได้ ปม. ทช. อส. โดยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตให้กับผู้พัฒนาโครงการต่อภาครัฐ ในสัดส่วน 90:10 ดังนั้น คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้จึงมีส่วนสำคัญอย่างมาก ที่จะนำพาประเทศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งต้องเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้”

ชาวอำนาจเจริญยิ้ม ได้ที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566, 14.21 น.



นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการให้ความรู้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและคทช.ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงห้วยกอง และ ป่าดงบ่อ” พร้อมมอบบัตรประจำตัวแก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนฯในท้องที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายฤทธิสรณ์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้ได้รับประโยชน์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายคมสันต์ อภิพันธุ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การดำเนินงานตามนโยบาย คทช. ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ แจ้งให้ กทช.จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดที่ดินให้ชุมชน ในลักษณะแปลงรวมในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงห้วยกองและป่าดงบ่อ” ในท้องที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงห้วยกองและป่าดงบ่อ” ในท้องที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับคัดเลือกให้ทำประโยชน์ ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวจำนวน 284 ราย 382 แปลง เนื้อที่ประมาณ 762 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

โดยมี ราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ดังกล่าว ได้มารับมอบสมุดประจำตัว จำนวน 284 ราย 382 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 762 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา และได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ภายใต้โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน รวมทั้ง แนะนำแนวทางในการบริหารจะการระบบการเกษตรและให้คำแนะนำส่งเสริมอาชีพต่างๆด้วย

"ทัพเรือภาค 3" แจง ใช้พื้นที่สวนป่าบางขุน จ.ภูเก็ต ตั้งหน่วยทหาร



27 เมษายน 2566

"ทัพเรือภาค 3" แจง ใช้พื้นที่สวนป่าบางขุน จ.ภูเก็ต กว่า 3,000 ไร่ ตั้งหน่วยทหาร รองรับแผนป้องกันประเทศ 30 ปี พร้อมหารือร่วมลดผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากการเข้าใช้พื้นที่

27 เมษายน 2566 จากกรณีสื่อออนไลน์ โพสต์ข้อความระบุ กองทัพเรือขอพื้นที่ 3,000 ไร่ที่จ.ภูเก็ต ถ้าคุณรู้ว่าเขาเอาไปทำอะไร รับรองได้กรี๊ดกันแน่ๆ"

ล่าสุด พลเรือตรี กุขงค์ รอดนิกธ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนประชาชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่าบางขุน เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง กรณีที่กองทัพเรือได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่าบางขุน ต.เทพกษัตรี และ ต.สาคร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 3,763 ไร่เศษ เพื่อจัดตั้งหน่วยทหาร รองรับแผนป้องกันประเทศ และยุทธศาสตร์ที่กองทัพเรือกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.66 (กองทัพเรือได้มีการขอมอบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557) มีกำหนด ระยะเวลา 30 ปี พร้อมทั้งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนด 25 ข้อ จ่ายค่าชดเชยปลูกป่าทดแทนมากกว่า 200 ล้านบาท และในห้วงในการใช้ประโยชน์ จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืน

ที่ผ่านมาได้มีการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่กับกรมป่าไม้ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเข้าไปใช้ประโยชน์ของประชาชน ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งหน่วย นป.สอ.รฟ.591 เข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อช่วยดูแลและเฝ้าระวังการบุกรุกและพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งพื้นที่ที่กองทัพเรือมีความมีความประสงค์ใช้พื้นที่ในการจัดตั้งหน่วย ประมาณ 500 ไร่ โดยได้สำรวจและกำหนดพื้นที่ไว้แล้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรม และมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่จะใช้เป็นพื้นที่ทำการฝึกเบื้องต้น กรมป่าไม้กำหนดให้กองทัพเรือต้องดูแล ปลูกป่าทดแทน และอนุรักษ์ให้ป่ามีความสมบูรณ์

ดังนั้น ก่อนที่กองทัพเรือจะได้รับอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนป่าบางขุน กองทัพเรือได้รับทราบว่าจะต้องมีผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วน ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อการทำกิน โดยเฉพาะในพื้นที่ 500 ไร่ ที่จะต้องมีการจัดสร้างหน่วย ต้องมีการแก้ไขปัญหาในโอกาสแรก โดยให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด และทหารเรือกับประชาชนในพื้นที่ จะต้องอยู่ร่วมกันได้ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 3 เบื้องต้นจะดำเนินการดังนี้

1. ระวังพื้นที่ตามที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กองทัพเรือเข้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการ มีประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์จำนวนเท่าไร โดยจะมีการกำหนดหลักหมุดไว้ชัดเจน
2. ตรวจสอบการเข้าไปใช้ประโยชน์ของประชาชน โดยใช้ข้อมูลการสำรวจที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 30 มิ.ย. 41 เป็นหลัก ส่วนกลุ่มคนที่ตกสำรวจหรือเข้าไปในพื้นที่ภายหลัง จะมีการตรวจสอบว่าเข้ามาอย่างไร มีเอกสารใดเป็นหลักฐาน โดยจะประสานกับกรมป่าไม้ สำหรับในกรณีที่มีพื้นที่บางส่วนออก นส.3 จะประสานกับกรมที่ดินในการตรวจสอบให้ชัดเจน
3. ปัจจุบันพืชผลที่ประชาชนปลูกไว้ ขอให้ตัวแทนไปชี้แจงว่า ยังคงผ่อนปรนให้เข้าไปเก็บเกี่ยวได้ตามปกติ แต่ขอความร่วมมือว่าอย่าได้มีการปลูกเพิ่มเติม
4. หลังจากทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนของประชาชน ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อและการสำรวจพื้นที่การครอบครองเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จะชี้แจงและกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด